

ยูพีเอสประกาศการลงทุนครั้งใหญ่ในฝรั่งเศส ทุ่มกว่า 100 ล้านดอลลาร์สร้างศูนย์คัดแยกและส่งสินค้า

สินค้าแห่งใหม่ มั่นใจเศรษฐกิจฝรั่งเศสและยุโรปโต แข็งแกร่ง



กรุงเทพฯ – ยูพีเอสจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างศูนย์คัดแยกและส่งสินค้าแห่งใหม่ในเมืองกอร์เบย เอสซอน/อีพรี โดย มีนายกรัฐมนตรืฝรั่งเศส นายกเทศมนตรีเมืองกอร์เบย เอสซอน และอีพรี ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีอย่าง คับคั่ง โดยศูนย์คัดแยกสินค้ามูลค่ากว่า 100 ล้านดอลลาร์แห่งนี้มีกำหนดเปิดในไตรมาสแรกของปี 2561 และจะถูก ใช้แทนศูนย์คัดแยกเดิมที่มีขนาดเล็กกว่าสองแห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มมากกว่า 100 ตำแหน่ง ซึ่งศูนย์คัด แยกและส่งสินค้าแห่งนี้แสดงถึงเทคโนโลยีคัดแยกพัสดุอัตโนมัติของยูพีเอสที่สามารถลดระยะเวลาขนส่งถึงปลายทาง

ไมค์ ฮาร์เรล กรรมการผู้จัดการ ยูพีเอส ฝรั่งเศส กล่าวว่า “ฝรั่งเศสคือตลาดหลักแห่งหนึ่งของยูพีเอส การสร้างศูนย์ คัดแยกคัดแยกและส่งสินค้าแห่งใหม่ทางตอนใต้ของปารีสเป็นสิ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่เรามีต่อเศรษฐกิจฝรั่งเศส และยุโรป ทั้งนี้เมืองกอร์เบย เอสซอน และอีพรี ก็เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของแคว้นเอสซอน มีองค์กรธุรกิจทุกข นาตรวมกว่า 2,000 แห่ง ด้วยเครือข่ายเชื่อมโยงของยูพีเอส เราสามารถช่วยธุรกิจเหล่านี้ให้เติบโตด้วยการเข้าถึง ตลาดต่าง ๆ นอกภูมิภาคได้อย่างรวดเร็ว”

ศูนย์คัดแยกและส่งสินค้าแห่งใหม่ทางตอนใต้ของปารีสนี้จะใช้แทนศูนย์สำหรับการส่งทั้งพัสดุนขนาดเล็กและขนาด ใหญ่เดิมที่มีขนาดเล็กกว่าในเมืองซิลลี มาซาแร็ง และซาวีญู โดยศูนย์คัดแยกและส่งสินค้าแห่งใหม่นี้มีพื้นที่กว่า 320,00 ตารางฟุตและพนักงาน 950 คน เทคโนโลยีอันทันสมัยทำให้ศูนย์แห่งนี้สามารถคัดแยกพัสดุได้ถึง 37,000 ชิ้นต่อชั่วโมงด้วยช่องโหลดพัสดุเข้า-ออกรถบรรทุกสินค้า 124 ช่อง และที่จอดรถบรรทุกสินค้า 125 คัน

นันโด เซซาโรเน่ ประธาน ยูพีเอส ยุโรป กล่าวว่า “เรามีความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของยุโรปและการลงทุน ในฝรั่งเศสครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการลงทุนมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ของ เราในยุโรป ด้วยการขยายตัวอย่างสูงของอีคอมเมิร์ซและธุรกิจข้ามพรมแดน ยูพีเอสกำลังยกระดับบริการส่งสินค้า ข้ามประเทศแบบราคาประหยัดที่สุดของเราให้เร็วขึ้นถึง 2 วันใน 19 ประเทศของยุโรป ซึ่งรวมฝรั่งเศสด้วย ลูกค้ำ จึงมั่นใจได้ว่าเครือข่ายของเราสามารถช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในเศรษฐกิจโลกปัจจุบันซึ่งการค้าข้าม พรมแดนเป็นโอกาสสร้างความเติบโตอย่างแท้จริง”

มานูเอล วาลส์ นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส กล่าวว่า “ศูนย์คัดแยกและส่งสินค้าแห่งใหม่ของยูพีเอสในเมืองกอร์เบย เอสซอน/อีฟรี จะมีส่วนช่วยให้ธุรกิจฝรั่งเศส โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กและกลางได้ประโยชน์จากระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการส่งออก และขยายธุรกิจสู่ตลาดใหม่ ๆ ได้ง่ายขึ้น”

ศูนย์คัดแยกสินค้าแห่งใหม่ตั้งอยู่ในสองเขตเทศบาลแห่งเมืองกอร์เบย เอสซอน และเมืองอีฟรี ซึ่งฟรองซัวส์ ซูอาต์ นายกเทศมนตรีเมืองอีฟรี กล่าวว่า “ศูนย์คัดแยกและส่งสินค้า ซึ่งเป็นฐานธุรกิจสำคัญแห่งใหม่ของยูพีเอส ผู้นำอันดับหนึ่งของโลกในธุรกิจโลจิสติกส์ ตั้งอยู่ในชานเมืองตอนใต้ของปารีส ในเขตแซน เอสซอน เซนาร์ต ระหว่างเมืองอีฟรีและกอร์เบย เอสซอน จะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับพื้นที่นี้และเป็นสิ่งยืนยันถึงศักยภาพทางธุรกิจของที่นี่”

“การตั้งศูนย์แห่งนี้ช่วยส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่เมืองทั้งสองสร้างขึ้นร่วมกันและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เรา อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับพื้นที่นี้ในฐานะศูนย์กลางนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ ซึ่งการวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างศูนย์แห่งใหม่และการเซ็นสัญญาซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อฝรั่งเศสครั้งนี้เป็นข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนถึงความแข็งแกร่งของทั้งสองเมืองนี้ และเราหวังว่าจะเดินหน้าไปในแนวทางนี้ โดยมีการรับฟังถึงความต้องการของธุรกิจต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และมุ่งเน้นการสร้างงานในพื้นที่” ซูอาต์กล่าว

ชอง บีแอร์ เบคเตอร์ นายกเทศมนตรีเมืองกอร์เบย เอสซอน กล่าวเสริมว่า “การตัดสินใจลงทุนและสร้างงานใหม่ ๆ ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าที่นี่เป็นพื้นที่ที่น่าลงทุน และเป็นข่าวที่น่ายินดีสำหรับตลาดแรงงานในท้องถิ่น”

ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ยูพีเอสเพิ่งเปิดศูนย์คัดแยกและส่งสินค้ามูลค่า 28 ล้านดอลลาร์ในเมืองลียง-โซนาจ นอกจากนี้ ยูพีเอสกำลังดำเนินการปรับปรุงเครือข่ายทั่วยุโรปเพื่อให้บริการ UPS Standard ซึ่งเป็นบริการส่งสินค้าแบบระบุวันและมีความรวดเร็วขึ้น 24 - 48 ชั่วโมง โดยโซลูชันดังกล่าวเป็นที่นิยมของธุรกิจร้านค้าบนเว็บไซต์ในฝรั่งเศส และถือเป็นบริการส่งสินค้าข้ามพรมแดนที่มีราคาประหยัดที่สุด “เรามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างเศรษฐกิจของฝรั่งเศสมากกว่า 30 ปีและเชื่อว่าการลงทุนเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่เรามีต่อธุรกิจท้องถิ่นที่ให้ความไว้วางใจเราในทุก ๆ วัน” ฮาร์เรลกล่าว

บุนเทียม ดัน กรรมการผู้จัดการ ยูพีเอส ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “สหภาพยุโรปและประเทศไทยมีความสัมพันธ์กันอย่างยาวนานทั้งในด้านการค้า การท่องเที่ยว การลงทุน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นคู่ค้าที่ใหญ่เป็นอันดับสามของฝรั่งเศสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การขยายตัวครั้งสำคัญของยูพีเอสในฝรั่งเศสครั้งนี้จะช่วยประสานเครือข่ายและเพิ่มความคล่องตัวของเส้นทางการค้าระหว่างไทยและสหภาพยุโรปให้ดียิ่งขึ้น”

ศูนย์คัดแยกและส่งสินค้าแห่งใหม่ของยูพีเอสสร้างขึ้นตามข้อกำหนดเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับ LEED Silver ภายในศูนย์ยังมีการใช้พาหนะพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ และใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ยูพีเอสเริ่มดำเนินธุรกิจในฝรั่งเศสมาตั้งแต่ปี 2528 และมีสำนักงานอยู่ในสนามบิน 6 แห่งในฝรั่งเศส คือ บอร์โด ลีอง มาร์เซย ปารีส-รัวซี แรนส์ และตุลูล โดยมีส่วนให้บริการส่งพัสดุขนาดเล็กและพัสดุขนาดใหญ่ 53 แห่ง มีพนักงาน

ประมาณ 2,600 คน มีพาหนะขนส่งสินค้ากว่า 650 คัน บนเครือข่ายถนนของยูพีเอสในฝรั่งเศส และมีจุดบริการ UPS Access Point 4,000 แห่ง

เกี่ยวกับยูพีเอส

ยูพีเอส เป็นผู้นำระดับโลกในธุรกิจโลจิสติกส์ ด้วยโซลูชันต่างๆ ที่หลากหลายครบวงจรสำหรับการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ บริการอำนวยความสะดวกสำหรับการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนการมุ่งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการบริหารโลกของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ยูพีเอสมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแอตแลนต้า และให้บริการในกว่า 220 ประเทศ และเขตการปกครองต่างๆ ทั่วโลก ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริษัท สามารถค้นหาได้ที่เว็บไซต์ [UPS.COM](https://www.ups.com) หรือบล็อก longitudes.ups.com หรือติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับยูพีเอสได้ที่ pressroom.ups.com/RSS หรือ [@UPS_News](https://twitter.com/UPS_News)